



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๗๗/
ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๐๒๗๗ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙)

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือ
ข้อราชการสำคัญ มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปการประชุมได้ทาง
www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ ๐๑๒๕๕

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอักษะงามค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปรการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙)

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๒๒๔๔๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรการประชุมฯ ประจำวันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือข้อราชการสำคัญ มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปร่วมประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปร่วมประชุมได้ทาง www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปร่วมประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐



ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๑๑๔

ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน การประชุม ในการนี้กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุปข้อราชการของผู้บริหารระดับสูงจากการประชุม หารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดติดตามสรุปการประชุมหารือ ข้อราชการดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการ ของกระทรวงมหาดไทย” เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ



สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร. ๐๒ ๒๒๓ ๔๘๗๐ , ๕๐๕๗๗

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ข้อสั่งการ/ข้อเน้นย้ำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	<p>๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด ต้องดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหลัก นายอำเภอเป็นผู้ช่วย ดำเนินการทั้งในท้องที่และท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ เน้นการลด Demand และ Supply</p> <p>๒. การรักษาความสะอาดของพื้นที่ ทั้งในเรื่องขยะและการกำจัดผักตบชวาโดยใช้กลไกมหาดไทยดำเนินการทั้งในระดับท้องที่และท้องถิ่น พร้อมทั้งพิจารณารูปแบบในการคัดเลือกพื้นที่ดีเด่น เช่น พิจารณาจังหวัดดีเด่น รางวัลชมเชยในแต่ละกลุ่มจังหวัด เป็นต้น</p>	<p>ศอ.ปส.มท./ปก./สธ./พช.</p> <p>ยผ./ปภ./ปก./สธ.</p>
สรุปข่าวสารสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)	<p>ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย (นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี)</p> <p>๑. ด้านการต่างประเทศ</p> <p>๑.๑ เหตุระเบิดที่อินโดนีเซีย เหตุระเบิดโจมตีกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ มีผู้เสียชีวิต ๗ ราย เป็นผู้ก่อการร้าย ๕ ราย และมีผู้บาดเจ็บ ๒๔ ราย โดยตำรวจอินโดนีเซียแถลงยืนยันว่ากลุ่ม IS อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการได้กำชับให้ฝ่ายความมั่นคง หน่วยข่าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยสถานทูตที่ราชการและจุดเสี่ยงต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๑.๒ สหรัฐอเมริกายกเลิกการคว่ำบาตรในส่วนเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน สหรัฐอเมริกายกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ ภายหลัง IAEA ประกาศรับรองว่าอิหร่านได้ปฏิบัติตามข้อตกลงต่าง ๆ ใน Joint Comprehensive Plan of Action ส่งผลให้ภาคธุรกิจของไทยสามารถทำธุรกิจกับอิหร่านได้ ในสาขาต่าง ๆ ได้ เช่น การเงินการธนาคาร การประกันภัย ธุรกิจพลังงาน/ปิโตรเลียม การบริหารจัดการท่าเรือ แร่ธาตุที่มีค่า ทองคำ การค้าเหล็ก อุตสาหกรรม Software เป็นต้น แต่ให้หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมผ่านธนาคารของสหรัฐอเมริกาหรือการทำธุรกรรมกับนิติบุคคล/บุคคลที่อยู่ในบัญชี Blacklist</p> <p>๒. สถานการณ์ภายในประเทศ ด้านการเมือง/ความมั่นคง</p> <p>๒.๑ การชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มมวลชนต่าง ๆ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชน ดังนี้</p> <p>๑) เครือข่ายประมงพื้นบ้านในพื้นที่ ๑๖ จังหวัด จำนวน ๑,๔๒๐ คน ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายซึ่งห้ามประมงพื้นบ้านออกไปทำประมง นอกชายฝั่งเกิน ๓ ไมล์ทะเล ได้ออกมารวมตัวกันเคลื่อนไหวเพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้ยกเลิก มาตรา ๓๔ ของพระราชกำหนดการประมง ๒๕๕๘</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒) กลุ่มผู้ค้าตลาดสดห้วยขวาง ประมาณ ๑๐๐ คน รวมตัวที่สถานีตำรวจห้วยขวาง เพื่อคัดค้านนโยบายจัดระเบียบรอบบริเวณตลาดซึ่งเป็นจุดอ่อนผัน โดยกรุงเทพมหานครได้จัดพื้นที่ให้จำหน่ายสินค้าบริเวณชั้น ๒ ของตลาดแต่กลุ่มผู้ค้าเห็นว่าสถานที่ไม่เพียงพอและจะยื่นขอคุ้มครองชั่วคราวต่อศาลปกครองต่อไป</p> <p>๒.๒ ความขัดแย้งในศาสนจักร</p> <p>๑) กรณีการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ ซึ่งมีความอ่อนไหวและเปราะบาง มีการเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้าน จากการสำรวจของสวนดุสิตโพลพบว่าประชาชนร้อยละ ๘๒.๗๘ เกรงว่าจะเกิดความขัดแย้งจากกรณีดังกล่าว</p> <p>๒) โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลปัตตานี ที่เตรียมระดมทุนก่อสร้าง ๒๐๐ ล้านบาท นักวิชาการมุสลิม/ผู้นำศาสนาขอให้มีการทำประชาพิจารณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมก่อน</p> <p>๒.๓ สถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๕๙ แม่น้ำสายหลักในภาคเหนือมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อยและวิกฤต ส่วนภาคอื่นๆ มีปริมาณน้ำน้อยแต่เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค โดยขณะนี้พื้นที่ขาดแคลนน้ำแล้ว จำนวน ๓๙ จังหวัด ทั้งนี้กรมชลประทาน มีโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ๒ โครงการ วงเงิน ๖.๔ หมื่นล้านบาท ได้แก่ ๑) โครงการผันน้ำจากแม่น้ำโขงไปเชื่อมอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และ ๒) โครงการผันน้ำจากแม่น้ำยมไปเชื่อมภูมิพล จังหวัดตาก แต่มีแนวโน้มถูกตั้งข้อสังเกตเชิงลบหลายประเด็นในเรื่องความคุ้มทุน</p> <p>๒.๔ แนวโน้มเศรษฐกิจ ปี ๒๕๕๙ รัฐบาลเตรียมมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๙ นี้ โดยสั่งการให้ทุกส่วนราชการกำหนดโครงการหรือมาตรการขับเคลื่อนประชารัฐใน ๒ ระดับ คือ ๑) แนวตั้ง มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กำหนดแผนงาน/โครงการ และ ๒) แนวระนาบ ให้ภาคเอกชนและประชาชนเป็นผู้กำหนด</p> <p>ทั้งนี้ รัฐบาลได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการเตรียมแผนงาน/โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ ด้วย</p> <p>๒.๕ ประเด็นทางสื่อ Social Media กลุ่มต่อต้านรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้โจมตีการร่างรัฐธรรมนูญในประเด็น</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) นายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้ง ๒) สมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่มาจากการสรรหา ๓) ศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอำนาจมากทำให้สามารถควบคุมรัฐบาลได้ <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. สถานการณ์การก่อการร้าย ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ ขอให้ทุกหน่วยงานดูแลและเฝ้าระวังเหตุการณ์อย่างเหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้</p>	<p>ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑.๑ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกลไกที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีมาตรการเพิ่มเติมจากปกติ เช่น กำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับสังเกตบุคคลหรือสิ่งของที่ผิดปกติ ติดตามการข่าวอย่างใกล้ชิด เป็นต้น</p> <p>๑.๒ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ลงไปในระดับพื้นที่</p> <p>๑.๓ ไม่ให้เกิดการตื่นตระหนก</p> <p>๑.๔ ประสานการปฏิบัติกับตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง รวมถึงเตรียมพาหนะและอุปกรณ์ให้มีความพร้อมใช้งาน</p> <p>๒. การจัดระเบียบของกรุงเทพมหานคร</p> <p>๒.๑ ให้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงสถานที่และการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของบ้านเมือง</p> <p>๒.๒ จัดทำแผนการจัดระเบียบของกรุงเทพมหานครพร้อมรายละเอียด เช่น สถานที่ที่จัดระเบียบ เหตุผลความจำเป็น ระยะเวลาดำเนินงาน ผลกระทบ ปัญหาอุปสรรค แผนรองรับ เป็นต้น โดยประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบ</p> <p>๒.๓ ให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การสื่อสารให้เกิดความเข้าใจถึงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดระเบียบ รวมถึงแผนรองรับสำหรับผู้ที่ได้ผลกระทบ โดยการประชาสัมพันธ์ให้พิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์โดยบุคคลที่สามซึ่งเป็นบุคคลที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ (Third Party)</p> <p>๒.๔ กำกับดูแลพื้นที่ที่ได้จัดระเบียบแล้วให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องและให้เป็นระบบหรือรูปแบบเดียวกัน</p> <p>๓. ด้านศาสนา</p> <p>๓.๑ การแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๒๐ ต้องให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมาย</p> <p>๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้ประชาชนทุกคนในประเทศได้ปฏิบัติตนตามวิถีศาสนาของตนเอง โดยทุกศาสนาและทุกเชื้อชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่เกิดความขัดแย้ง</p> <p>๔. การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ ให้ทีมโฆษกของกระทรวงมหาดไทยประสานงานกับโฆษกของรัฐบาล เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยให้พิจารณาใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์โดยบุคคลที่สาม (Third Party)</p> <p>๕. Bike Lane ให้กรุงเทพมหานครดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๕.๑ พิจารณาใช้ยางพาราในการก่อสร้างเส้นทางจักรยานของสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)</p> <p>๕.๒ ศึกษาแนวทางการจัดทำเส้นทางจักรยานโดยขอใช้พื้นที่ของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นสถานที่ออกกำลังกายและเส้นทางจักรยานซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการได้ ทั้งนี้ การดำเนินงานต้องเป็นไปตามระเบียบ/กฎหมาย</p>	<p>กทม.</p> <p>ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p> <p>สน.สป.</p> <p>กทม.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>การจัดระเบียบของกรุงเทพมหานคร หากมีแผนการจัดระเบียบบริเวณปากคลองตลาด ให้ประสานกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้องค์การตลาดสนับสนุนในการรองรับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบ</p>	กทม./อต.
<p>มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ</p>	<p>สำนักนโยบายและแผน (นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน)</p> <p>๑. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓๖,๒๗๕ ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - อนุมัติแล้ว ๑๑๑,๓๔๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๕ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๓,๓๖๑.๔๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๖ - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๒,๓๓๗.๙๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๔ - เบิกจ่ายแล้ว ๑,๒๒๓.๐๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๗ - กระทรวงมหาดไทยได้ประสาน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเพื่อขอขยายระยะเวลาเปิดระบบ e-GP และ GFMS ซึ่งทำให้สามารถบันทึกรายการได้รวดเร็วและมากขึ้น <p>๒. มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรคนยากจนในการส่งเสริมความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (งบสร้างอาชีพ/สร้างรายได้) จำนวน ๓,๘๒๗ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๒๐๐.๙๖๘ ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง มีจังหวัดขอยกเลิกโครงการ ๓ จังหวัด (น่าน ปราจันบุรี และสมุทรสาคร) - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑,๖๗๗.๔๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๙ - เบิกจ่ายแล้ว ๘๗๑.๐๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๑ <p>๓. มาตรการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มสหกรณ์ ดำเนินการนำร่องใน ๒๑ จังหวัด จำนวน ๔๒๑ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๕๔.๒๘๐ ล้านบาท มีผลการดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๙๕.๐๑๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓๖ - เบิกจ่ายแล้ว ๔๔.๙๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๖ <p>๔. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๖๓๘.๑๘๙ ล้านบาท กระทรวงมหาดไทยได้รับจัดสรรจำนวน ๔,๔๙๐ โครงการ งบประมาณ ๒,๖๓๘.๑๘๙ ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๒,๒๘๖.๔๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๑ - เบิกจ่ายแล้ว ๑,๑๕๓.๙๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๙๗ - แผนงาน/โครงการต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ <p>ปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท)</p> <p>๑.๑ การบันทึกข้อมูลได้ประสานกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ขอให้ขยายเวลาเปิดระบบ e-GP และ GFMS รวมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่คลังจังหวัดสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัด</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑.๒ การขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมที่ดิน ตรวจสอบและแยกแยะที่ดินที่ขอใช้ประโยชน์ โดยในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ กรมที่ดินจะได้ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ของจังหวัดที่มีปัญหา เพื่อทราบแนวทางปฏิบัติต่อไป</p> <p>๒. มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรคนยากจนในการส่งเสริมความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (งบสร้างอาชีพ/สร้างรายได้) ซึ่งได้กำกับดูแลการดำเนินงาน ทั้ง ๗๖ จังหวัด โดยมอบหมายรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) รวบรวมเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งเป็นทีมเฉพาะกิจเพื่อดูแลจังหวัดที่มีปัญหา โดยประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด ที่คาดว่าจะมีปัญหาแล้ว</p>	
<p>โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง (มาตรการที่ ๔)</p>	<p><u>สำนักนโยบายและแผน (นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน)</u></p> <p>๑. กรณีการปลูกพืชใช้น้ำน้อย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดดำเนินการ ๒๐ จังหวัด ๑๕๕ โครงการ งบประมาณ ๑๕๑.๙๓๖ ล้านบาท กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้พื้นที่รายงานผลความคืบหน้าให้ทราบทุกสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป</p> <p>๒. กรณีด้านการเกษตรอื่นๆ/อาชีพนอกภาคการเกษตรและการจ้างงาน จังหวัดที่เสนอโครงการแล้ว ๗๔ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๑,๒๒๗ โครงการ งบประมาณ ๕,๔๕๖.๔๗๘ ล้านบาท</p> <p>จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ได้เห็นชอบหลักการโครงการที่จังหวัดและกรุงเทพมหานครเสนอ จำนวน ๙,๖๑๖ โครงการ งบประมาณ ๕,๓๐๓.๔๕๐ ล้านบาท โดยโครงการที่ผ่านความเห็นชอบแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการที่สมบูรณ์ ๓,๑๓๕ โครงการ งบประมาณ ๑,๖๔๑.๐๔๔ ล้านบาท ๒. โครงการที่ไม่สมบูรณ์ ๖,๔๘๑ โครงการ งบประมาณ ๓,๖๖๒.๔๐๖ ล้านบาท <p><u>ปลัดกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดทบทวนโครงการโดยเพิ่มเรื่องการจ้างแรงงาน เมื่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินลงตรวจพื้นที่ได้เปรียบเทียบกับค่าแรงจากการจ้างงานกับการใช้เครื่องจักรกล ซึ่งไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบราคากันได้</p> <p><u>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)</u></p> <p>๑. เนื่องจากสำนักงานงบประมาณและกรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดเงื่อนไขการจ้างแรงงานเพิ่มเติมเพื่อในภายหลัง เพื่อต้องการให้เกิดการจ้างงาน ดังนั้น จังหวัดจึงได้มีการปรับแก้ไขโครงการที่เสนอไปแล้วโดยเพิ่มเติมเงื่อนไขการจ้างงานในพื้นที่ ทั้งนี้ รัฐบาลจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งต่อไป กระทรวงมหาดไทยควรมีการจัดเตรียมแนวทางรองรับ เช่น ช่องทางท้องถิ่น ช่องทาง SML เป็นต้น</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒. โครงการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจะมีการตรวจสอบว่ายังมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการหรือไม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจน</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้จัดทำข้อมูลพร้อมรายละเอียด ขั้นตอน กลไก ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะตามที่รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ) ได้นำเสนอ เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำเรียนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบข้อเท็จจริง</p>	สนพ.สป.
<p>รายงานผลการดำเนินงานศูนย์เฝ้าระวัง ติดตาม สถานการณ์ และประสาน การปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๕๙</p>	<p>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)</p> <p>๑. งานที่ได้ดำเนินการแล้ว</p> <p>๑.๑ การกำหนดช่วงเวลาดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ช่วงเตรียมการ เริ่มเตรียมการตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาแนวเสี่ยงภัยทั้งหมด ซึ่งบางจุดได้มีการเผาไปก่อนเพื่อตัดปัญหาที่จะเกิดขึ้น - ช่วงรับมือ ระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นการบูรณาการบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมือ - ช่วงห้ามเผาเด็ดขาด ระหว่างวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากมีผลกระทบต่ออากาศยานและภาวะน้ำแล้ง <p>๑.๒ การฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัด ๒๓ จังหวัด ๘๗๐ หน่วยงาน เป็นเงิน ๔๓.๕ ล้านบาท เพื่อฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ</p> <p>๒. การศึกษาแนวทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ขณะนี้ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าสามารถดำเนินการแล้วได้ผล ดังนั้น ขอเสนอให้ใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทย คือ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลือกพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งและดำเนินการเป็นพื้นที่นำร่องเพื่อเป็นตัวอย่างโดยเน้นการทำงานในรูปแบบประชารัฐ</p> <p>ปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้พิจารณาแนวทางการจัดตารางลำดับในการเผาก่อนที่เข้าสู่ฤดูกาลทำนา โดยร่วมหารือในคณะทำงาน พร้อมทั้งจัดระเบียบการเผาควบคู่กับมาตรการอื่น ๆ หากมีความคืบหน้าจะได้นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณามาตรการอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เนื่องจากแนวทางการกำหนดช่วงเวลาการเผานั้นไม่สามารถบังคับใช้ได้ทั้งหมดและส่วนใหญ่ไม่สามารถที่หลีกเลี่ยงการเผาได้ ในการดำเนินการโดยคัดเลือกพื้นที่นำร่องให้พิจารณาเรื่องการบริหารจัดการและงบประมาณด้วย ทั้งนี้</p>	ปก.

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	เมื่อได้แนวทาง/มาตรการที่สามารถดำเนินการได้อย่างชัดเจนให้จัดทำข้อมูลเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบ	
การเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง	<p><u>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)</u></p> <p>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สำรวจข้อมูลปริมาณน้ำที่มีอยู่ ปริมาณน้ำที่ต้องใช้ จุดเสี่ยงภัยของระบบประปาทั้งหมด และพื้นที่ที่ประกาศให้ความช่วยเหลือ ๑๔ จังหวัด ประมาณ ๓,๐๐๐ หมู่บ้าน (๑๓ จังหวัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกษตร และ ๑ จังหวัดเป็นเรื่องน้ำ คือ จังหวัดอุตรดิตถ์)</p> <p>ผลการดำเนินงาน ๓ เดือนที่ผ่านมา มีการส่งน้ำให้กับการประปาประมาณ ๔,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประปาหมู่บ้าน ทำให้ในหลายพื้นที่ไม่ต้องประกาศเขตให้ความช่วยเหลือเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค</p> <p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>๑. ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำรวจข้อมูลปริมาณน้ำและหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำให้มีความชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบข้อมูลและเตรียมให้ความช่วยเหลือ หากประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต้องให้ความช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์</p> <p>๒. ขยายพื้นที่ให้บริการน้ำประปาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค</p> <p>๓. ประสานกรมชลประทานเรื่องการระบายน้ำ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการผลิตน้ำประปาและการรักษาระบบนิเวศ (รักษาค่าความเค็ม)</p> <p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>๑. ประเมินสถานการณ์และจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งเพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือ</p> <p>๒. ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค ประเมินสถานการณ์/ปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา เพื่อวางแผนเตรียมรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบปัญหาในปีที่ผ่านมา เช่น บริเวณคลองชัยนาท – แม่น้ำป่าสัก เป็นต้น พร้อมทั้งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาวิธีการสนับสนุนงบประมาณค่ากระแสไฟฟ้าให้กับการประปาส่วนภูมิภาค</p>	<p>ปภ.</p> <p>กปภ.</p> <p>ปภ./กปน./กปภ.</p> <p>ปภ.</p> <p>ปภ./กปภ.</p>
การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีเพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดนครสวรรค์ และ ชัยนาท	<p><u>สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด)</u></p> <p>กำหนดการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีเพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดนครสวรรค์และชัยนาท ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. เดินทางถึงจังหวัดนครสวรรค์ ณ จุดจอดเฮลิคอปเตอร์โรงเรียนรัฐราชภัฏอนุสรณ์บรรพตพิสัย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>เวลา ๐๘.๐๐ น. เดินทางโดยรถยนต์ไปยังศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลบึงปลาทุ อำเภอบรรพตพิสัย เพื่อเยี่ยมชมแปลงเกษตรที่มีการปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าวนาเพื่อเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปในจุดต่าง ๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จุดที่ ๑ เยี่ยมชมนิทรรศการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงภัยแล้ง - จุดที่ ๒ เยี่ยมชมแปลงสาธิตย่อยการปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าว - จุดที่ ๓ เยี่ยมชมอาคารศูนย์การเรียนรู้ และรับฟังบรรยายสรุป/รับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร - จุดที่ ๔ เยี่ยมชมนิทรรศการ ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านห้วยโรง หมู่ ๔ ตำบลบึงปลาทุ อำเภอบรรพตพิสัย - จุดที่ ๕ พบปะเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวนประมาณ ๕๐๐ คน หลังจากพบปะประชาชนเรียบร้อยแล้วจะมีพิธีมอบกุญแจเครื่องจักรทางการเกษตรแก่ผู้แทน - จุดที่ ๖ เยี่ยมชมโรงคัดคุณภาพถั่วเขียว เพื่อเยี่ยมชมขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพถั่วเขียว - จุดที่ ๗ เยี่ยมชมแปลงปลูกพืชเกษตรแปลงใหญ่ - จุดที่ ๘ เยี่ยมชมแปลงปลูกพืชเกษตร และปลูกส้มโอบริเวณหน้าแปลง <p>เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เพื่อประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ กำหนดวาระการประชุมให้รายงานความคืบหน้าการบริหารจัดการภัยแล้ง และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้รายงาน สำหรับวาระเพื่อพิจารณาจะเป็นข้อเสนอของภาคเอกชน</p> <p>เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารที่มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา</p> <p>เวลา ๑๓.๓๐ น. เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังจังหวัดชัยนาท บริเวณเทศบาลตำบลหนองมะโมง เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และมาตรการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งซ้ำซากในพื้นที่อำเภอหนองมะโมง และพบปะประชาชนประมาณ ๒,๐๐๐ คน จากนั้นนั่งรถชมสระเก็บน้ำบ้านหนองคูพื้นที่ ๔๐๐ ไร่</p> <p>เวลา ๑๗.๐๐ น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์และชัยนาทดูแลรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ ๒. จัดทำข้อมูลมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ และโครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง โดยเฉพาะหลักเกณฑ์วิธีการบริหารจัดการเครื่องจักรกล การจ้างเครื่องจักรกลการเกษตร ค่าจ้าง ฯลฯ เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ 	<p>จ.นครสวรรค์/ จ.ชัยนาท สนผ.สป.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในส่วนของกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)</p> <p>๑. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดแนวทางการสนับสนุนการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา โดยนำยางพาราไปใช้ประโยชน์ ดังนี้</p> <p>๑.๑ ปูพื้นลานอเนกประสงค์โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑,๕๐๐ โรงเรียน</p> <p>๑.๒ ปูพื้นยางในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๙,๐๐๐ แห่ง</p> <p>๑.๓ จัดทำสนามกีฬาตามแนวทางของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และลานอเนกประสงค์เพื่อกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ๗,๘๕๑ แห่ง</p> <p>การดำเนินการทั้งหมดใช้ยางพาราประมาณ ๕๐,๐๐๐ ตัน ใช้งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้งหมด โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งจำนวนงบประมาณดังกล่าวให้กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ทราบแล้ว</p> <p>๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประชุมหารือกับกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ และองค์การคลังสินค้า โดยมีแนวทางให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดซื้อน้ำยางพารา และจัดหาผู้ประกอบการที่ดำเนินการตามเงื่อนไข/มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) พร้อมทั้งประกาศให้ชัดเจน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปจัดทำ TOR เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และก่อให้เกิดความโปร่งใส</p> <p>๓. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา องค์การบริหารส่วนจังหวัด สันนิบาตเทศบาล และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อพิจารณาหาแนวทางการดำเนินการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล</p> <p>กรมการปกครอง (ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภิต อธิบดีกรมการปกครอง)</p> <p>โครงการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนยางมี ๒ โครงการ ได้แก่</p> <p>๑. โครงการชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยจ่ายให้เกษตรกร ชาวสวนยางที่ลงทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางไร่ละ ๑,๐๐๐ บาทต่อไร่ แต่ไม่เกิน ๑๕ ไร่ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จแล้ว</p> <p>๒. โครงการสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรสวนยาง โครงการชดเชยรายได้แก่ชาวสวนยางและคนกรีดยาง โดยจ่ายให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยแล้ว ชดเชยไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๕ ไร่</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้อง ได้แก่</p> <p>๑. โครงการชดเชยรายได้แก่ชาวสวนยางและคนกรีดยาง เร่งดำเนินการลงทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางให้เรียบร้อยเพื่อจะสามารถจ่ายเงินให้เกษตรกร</p>	<p>ปค./สส.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒. สนับสนุนการนำยางพาราไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน</p> <p>๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการนำยางพาราไปใช้ในการก่อสร้างลานกีฬา ปูพื้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากไม่มีงบประมาณให้เสนอขอตามขั้นตอนปกติ</p>	
เรื่องอื่น ๆ	<p>(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น))</p> <p>๑. ปัญหานมโรงเรียน</p> <p>๑.๑ องค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ยังไม่ได้กำหนดรายชื่อผู้รับจ้างเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อนมโรงเรียน ทำให้ต้องสั่งซื้อนมจากผู้ประกอบการอื่น</p> <p>๑.๒ ปัญหาผู้รับจ้างไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ทำให้มีปัญหาเรื่องเวลาในการขนส่ง</p> <p>๒. เบี้ยผู้สูงอายุ</p> <p>๒.๑ ปัญหาการย้ายที่อยู่ของผู้สูงอายุ เนื่องจากระบบการทะเบียนไม่สามารถตรวจสอบที่อยู่ได้ชัดเจน เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลต่างๆ ยังไม่มีประสิทธิภาพ ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานการเชื่อมข้อมูลเลข ๑๓ หลักกับกรมการปกครอง</p> <p>๒.๒ การจัดสรรงบประมาณล่าช้า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุโดยใช้เงินสะสมที่มีอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. การแก้ไขปัญหานมโรงเรียน</p> <p>๑.๑ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ซื้อนมจากผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน ระหว่างที่องค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ยังไม่ได้กำหนดรายชื่อผู้รับจ้าง</p> <p>๑.๒ เสนอปรับปรุงเงื่อนไข/ระเบียบ ในการขอซื้อนมจากผู้รับจ้างในพื้นที่เพื่อลดปัญหาระยะเวลาในการขนส่ง</p> <p>๒. เบี้ยผู้สูงอายุ หากต้องการปรับปรุงระบบการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ให้นำเสนอวิธีการ/กระบวนการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาตามขั้นตอน</p>	<p>สธ.</p> <p>สธ.</p>

สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.